



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2554

## กชช.ประกันข้าว 2 ล.ตันชดเชยอ่วม สมาคมโรงสีชี้ช่องโหว่ไม่มีราคาขั้นต่ำตลาดป่วน

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) มีมติอนุมัติมาตรการพยุงราคาข้าวด้วยวิธีตั้งโต๊ะรับซื้อไม่เกิน 2 ล้านตัน ระหว่างนี้-ตุลาคม กำหนดเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีปัญหาราคาคตกต่ำ หลังประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีในประเทศจะลดลง 1.1 ล้านตัน แต่นักวิชาการเกษตรเชื่อว่าช่วงข้าวนาปีงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นต้นปีนี้ 9.516 ล้านตัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้ใช้วิธีซื้อข้าวสารจากโรงสีผู้ส่งออก 2 ล้านตัน มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท เพราะไม่ต้องการแบกสต็อกเสียค่าจัดเก็บและเสี่ยงเรื่องคุณภาพข้าวเสื่อม

ที่ประชุมกชช.ยังมีมติให้รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปี 2553-2554 ด้วยมาตรการอื่น ๆ 1.เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกอบการค้าข้าวที่รับซื้อข้าวเปลือกในตลาดกลางช่วงมกราคม-เมษายน โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวร้อยละ 2 ต่อปี และรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตลาดตันละ 100-200 บาท 2.จัดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วงมกราคม-ตุลาคม 3.รับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอจำหน่ายช่วงมกราคม-ตุลาคม ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรราคาต่ำกว่าราคาประกันรายไต่ร้อยละ 20 และให้เก็บค่ารักษาตันละ 1,000 บาท รวมทั้งให้ภาครัฐกับเอกชนส่งออกแบบจืดจืด

นายชาญชัย รัชชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า แม้ว่าจะอนุมัติให้โรงสีในพื้นที่ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อดูปริมาณข้าว (Supply) ส่วนเกินออกจากตลาด โดยให้วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 2% แต่โรงสีอาจไม่เข้าไปรับซื้อจริง เพราะแนวโน้มราคาข้าวในตลาดไม่มีเสถียรภาพ ขาดการกำหนดราคาขั้นต่ำในช่วงมีนาคม-เมษายน เมื่อผลผลิตออกมามาก และรอบการผลิตใหญ่ในเวียดนามออกมาพร้อม ราคาอาจจะลดลงอีกก็เป็นได้

ขณะนี้ปริมาณข้าวในตลาดมีมาก จากการที่รัฐบาลระบายสต็อกก่อนหน้านี้ 4-5 ล้านตัน เพิ่งส่งออกได้แค่ 1 ล้านตัน ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ข้าว สต็อกนี้ยังวนเวียนอยู่ในตลาด 3-4 ล้านตัน มีโอกาสถูกนำออกขายเพื่อสับเปลี่ยนกับข้าวใหม่ในตลาด

"ในภาวะผันผวนโรงสีจะไม่เสี่ยงซื้อสต็อกเก็บแบบปกติไว้ 80% ต้องใช้วิธีซื้อมาขายไป ดูแนวโน้มการตั้งราคาซื้อของผู้ส่งออกก่อน หากถูกเวียดนามขายตัดราคาต่ำแล้วคิดทอนกลับไป ก็จะถูกเหมือนโรงสีกดราคารับซื้อข้าวเปลือกลงอีก แต่เกษตรกรไม่กระทบเนื่องจากรัฐเป็นเจ้าของจ่ายค่าชดเชยให้เท่าเดิม ส่วนประเทศรายได้จะลดลง เพราะต่างประเทศจะรอดูจนราคาต่ำสุดถึงซื้อ"

นายชาญชัยกล่าวว่า แนวทางการกำหนดราคาขั้นต่ำสามารถทำได้ 2 แบบ คือราคาขั้นต่ำการส่งออกอินเดียและเวียดนามเคยใช้ หรือราคาขั้นต่ำการซื้อข้าวเปลือกในประเทศ เช่น ราคาประกันข้าวเจ้าตันละ 10,000 บาท รัฐบาลคำนวณจากต้นทุนบวกกำไรให้ 40% ระบุเงื่อนไขขั้นต่ำ 9,000 บาท จะเข้าไปตั้งโต๊ะรับซื้อไว้ทั้งหมด ส่วนวิธีป้องกันไม่ให้ราคาไหลลง เรื่อย ๆ ตอนนี้โรงสีกำหนดซื้อราคาตันละ 9,200 บาท ชดเชย 1,500 บาท

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ ขณะนี้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ 3.7 ล้านคน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อรองรับข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554 ออกสู่ตลาดปลายกุมภาพันธ์ 8-9 ล้านตันข้าวเปลือกจะมีโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการมากกว่าครั้งที่ผ่านมา 900 โรง ส่วนภาคใต้ผลิตได้ไม่เพียงพอกับผลผลิตที่ออกมา

มาก จึงเพิ่มวงเงินขีดเขยนำไปปรับปรุงเครื่องจักร 3% ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดซึ่งเดิมมีแค่พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ส่งผลให้โรงสีข้าวภาคใต้พร้อมเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ราว 90 โรง จาก 100 กว่าโรง เพราะประหยัดค่าขนส่ง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้งบประมาณเพิ่มเติม 600 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลกำหนดวงเงินไว้ 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 3 รายการ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 30,000 ล้านบาท

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

### **'อภิสิทธิ์' ดึงกลับข้อเสนอพาคณิษฐ์**

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เปิดเผยกับว่า การประชุมคณะกรรมการกขช. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของปี 2554 มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกขช. เป็นประธานที่ประชุมเห็นชอบเรื่องสำคัญๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ได้แก่เห็นชอบหลักการโครงการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยวิธีตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกปี 2554 ปริมาณ 2 ล้านตัน โดยจะตั้งโต๊ะรับซื้อกรณีราคาข้าวต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่รัฐประกาศ หรือพบว่ามีการกดราคารับซื้อจากโรงสี แต่จะไม่ตั้งโต๊ะซื้อเป็นการทั่วไป

จำนวนข้าวเปลือกที่จะตั้งโต๊ะรับซื้ออาจไม่ถึง 2 ล้านตัน ก็ได้ หากไม่มีปัญหาราคาคงต่ำ แต่ตั้งเป็นกรอบไว้ เพราะปี 2553 ที่ผ่านมามีตั้งโต๊ะรับซื้อได้เพียง 150,000 ตัน นอกจากนี้เห็นชอบให้มีการตั้งตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก ผลักดันการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ที่เสนอขอรับ 30,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออกและโรงสีปริมาณ 2 ล้านตัน โดยอ้างว่าเพื่อช้่นาราคาตลาดที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เพราะเห็นว่าจะเป็นภาระกับรัฐบาลในการเก็บสต็อกข้าว และเห็นว่ามาตรการอื่นช่วยรักษาเสถียรภาพราคาได้อีกหลายมาตรการ

ด้านนายสมพงษ์ กิตติเส็งลามก ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลามก จำกัด กล่าวว่าจากการที่องค์กรสำรวจข้าวประเทศอินโดนีเซีย (บูล็อก) เปิดประมูลซื้อข้าวเมื่อต้นเดือนมกราคม ปริมาณ 170,000 ตัน หลังจากที่ซื้อข้าวจากผู้ส่งออกไทยไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 230,000 ตัน แต่เนื่องจากการประมูลงวดเดือนมกราคม ผู้ส่งออกไทยต่างคนต่างเสนอไปรายละเอียด 170,000 ตัน รวม 5 ราย คิดเป็นปริมาณข้าวที่เสนอโดยผู้ส่งออกไทย 820,000 ตัน ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางบูล็อกแจ้งทางอี-เมลล์ว่ารับซื้อข้าวจากผู้ส่งออกไทยทั้งหมด แต่หลังจากนั้นได้เงียบหายไปไม่มีการติดต่อกลับมาและยังไม่ได้ส่งสัญญาซื้อขายมาให้ผู้ส่งออกเช่นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกเห็นว่าหากอินโดนีเซียรับซื้อข้าวจากผู้ส่งออกไทยทั้ง 820,000 ตัน จากผู้ส่งออก 8 ราย (เสนอขายให้กับอินโดนีเซีย 8 ราย เอกสารถูกต้อง 5 ราย ส่วนอีก 3 ราย เอกสารไม่ถูกต้อง) ผู้ส่งออกต้องนำออร์เดอร์ 820,000 ตัน มาจัดสรรให้กับผู้ส่งออกทั้ง 8 ราย โดยจะได้รายละเอียด 100,000 ตันเศษ ซึ่งข้าว 100,000 ตันเศษ ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งมอบได้ทันกำหนดภายในเดือนมีนาคมศกนี้ ตามที่อินโดนีเซียประกาศซื้อ 170,000 ตันส่งมอบภายในเดือนมีนาคม จึงได้ทำหนังสือเสนอขยเวลาส่งมอบออกไปถึงเดือนมิถุนายน หรือหากทางอินโดนีเซียไม่ขยายเวลาผู้ส่งออกสามารถส่งมอบภายในเดือนมีนาคมประมาณ 60,000 ตัน หลังจากที่ทำหนังสือเสนอไปยังไม่มีการตอบกลับมาเช่นเดียวกัน เวลาจึงต้องรอว่าอินโดนีเซียจะเรียกเช่นสัญญาซื้อขายเมื่อใด สำหรับข้าวที่อินโดนีเซียแจ้งซื้อ 820,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 15% ปริมาณ 650,000 ตัน ราคาเอฟโอบี (ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง) ตันละ 496 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 170,000 ตัน ราคาเอฟโอบีตันละ 512 ดอลลาร์สหรัฐฯ

**ที่มาฐานเศรษฐกิจ**

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-27 ม.ค. 2554 มีจำนวน 415,545 ตัน มูลค่า 209.305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 338,081 ตัน มูลค่า 154.721 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สำนักงานพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; Apeda) รายงานว่า การทำสัญญาส่งออกข้าวบาสมาดิในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณนี้ (เม.ย.-ม.ค.) มีจำนวน 2.441 ล้านตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.7 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้ซื้อยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก

ทั้งนี้ จากรายงานระบุว่า ราคาข้าวบาสมาดิที่มีการทำสัญญาซื้อขายกันมีราคาเฉลี่ย 1,075 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เจ้าหน้าที่ของทางการระบุว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิในปีงบประมาณนี้มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยในปีงบประมาณ 2009/10 มีการส่งออกข้าวบาสมาดิ 2.016 ล้านตัน โดยตลาดสำคัญได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ยุโรป และสหรัฐ

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดให้ผู้ค้าข้าวต้องแจ้งการทำสัญญาขายข้าวบาสมาดิต่อหน่วยงานแห่งนี้ ซึ่งตามปกติแล้วจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 70% ของจำนวนที่ได้มีการแจ้งไว้ โดยที่การส่งออกกว่า 80% เป็นการส่งออกที่ไม่มีตราสินค้า มีเพียง 20% เท่านั้นที่ส่งออกโดยระบุตราสินค้า

จากการสำรวจผลผลิตข้าวบาสมาดิของ Apeda คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 6.4 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 20 ก.พ. ศกนี้

สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้สร้างความสงสัยให้กับวงการค้าข้าวว่า หากผลผลิตข้าวซึ่งมีการรายงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ( Bangladesh Bureau of Statistics) ว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เหตุใดราคาข้าวจึงยังคงพุ่งสูงขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ในปีการผลิต 2009/10 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 32 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะมีประมาณ 28 ล้านตัน

จากการรายงานขององค์กรการตลาด (Trading Corporation of Bangladesh) พบว่าในรอบปีที่ผ่านมา ราคาข้าวได้พุ่งสูงขึ้นถึง 33% แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามควบคุมไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นมากก็ตาม โดยมีรายงานว่า ปัจจุบันนี้ราคาข้าวในตลาดอยู่ในช่วง 35-52 ทากาต่อก. (ประมาณ 0.49-0.73 เหรียญสหรัฐ) สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ในระดับ 26-44 ทากาต่อก. (ประมาณ 0.36-0.61 เหรียญสหรัฐ)

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความสงสัยถึงการรายงานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องเพียงใด ทั้งจำนวนประชากรของประเทศที่แท้จริง ความต้องการบริโภค รวมถึงภาวะการผลิตว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่ากระทรวงเกษตร และองค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) กำลังร่วมกันศึกษาแนวทางในการลดภาษีนำเข้าข้าวจากที่ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 40% เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการจะปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของ NFA

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน NFA เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่มีบทบาทในการนำเข้าข้าวโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานแห่งนี้มีการนำเข้าข้าวที่เกินความต้องการ (จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาตรวจสอบเมื่อไม่นานมานี้) จนทำให้ NFA มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก และรัฐบาลกำลังหาวิธีที่จะลดหนี้ลง รวมถึงการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานนี้ด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวแบบ SBS (simultaneous buy- and-sell) จำนวน 3,704 ตัน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐจำนวน 2,164 ตัน จากจีนจำนวน 920 ตัน และจากไทยจำนวน 620 ตัน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวแบบ SBS อีกจำนวน 30,000 ตัน ในวันที่ 16 ก.พ. ศกนี้ด้วย

กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ในปี 2010 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 45% จากปีที่ผ่านมา โดยมีการส่งออก 1,898 ตัน โดยได้ส่งออกไปยังฮ่องกงจำนวน 654 ตัน สิงคโปร์ 334 ตัน จีน 96 ตัน รัสเซีย 96 ตัน รัสเซีย 52 ตัน และเยอรมนี 50 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่า การนำเข้าธัญพืชของอิรักในปีงบประมาณนี้ (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.) อาจลดลงเหลือ 4.91 ล้านตัน ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวสาลีประมาณ 3.6 ล้านตัน และนำเข้าข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าผลผลิตธัญพืชจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 79% เป็น 4 ล้านตัน ประกอบด้วย ข้าวสาลี 2.5 ล้านตัน และข้าวบาร์เลย์ประมาณ 1.1 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลจากการที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของประเทศอาร์เจนติน่า ในปีการผลิต 2010/11 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าว 1.6 ล้านตัน ส่วนการส่งออกนั้นคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 700,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งออกไปอิรักจำนวน 45,000 ตัน หลังจากที่เพิ่งประมูลขายข้าวในอิรักได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ที่มา [USDA](http://USDA)

## FAO

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The United Nations' Food & Agriculture Organization; FAO) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2010-2011 (ก.ค.-มิ.ย.) นี้คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 700.7 ล้านตัน

ข้าวเปลือก มากกว่าที่เคยพยากรณ์ไว้เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา 3 ล้านตันข้าวเปลือก และมากกว่าความต้องการบริโภคประมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่คาดว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนาปรังของประเทศในแถบซีกโลกเหนือในช่วงเดือน ก.พ.-มิ.ย.จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าประเทศที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นได้แก่ บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และเวียดนาม ขณะที่คาดว่าประเทศเกาหลีใต้ ปากีสถาน และไทยจะมีผลผลิตลดลง

จากการที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น คาดว่าจะทำให้สต็อกข้าวปลายปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 137.2 ล้านตัน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดนับจากปี 2002 ด้วย

สำหรับการค้าข้าวนั้น คาดว่าในปีนี้มีจำนวน 31.4 ล้านตัน ใกล้เคียงกับจำนวน 31.5 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่คาดว่าปากีสถาน และเวียดนามจะส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา FAO

